

ใบความรู้ที่ ๔.๕ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ หน่วยที่ ๔ เรียนรู้ สู่งานอาชีพ
รหัสวิชา ง๒๒๑๐๑ รายวิชา การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

=



ตัวเรา ?

การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

การรู้จักกำหนดเป้าหมายในอนาคตไว้แล้วว่าตนเองอยากจะประกอบอาชีพใด อาชีพนั้นควรจะตรงกับความสามารถ ความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเอง และจะต้องวางแผนที่จะเข้าสู่อาชีพนั้น ซึ่งจะต้องมีพื้นฐานทั้งด้านความรู้ ความสามารถและทักษะที่สอดคล้องในอาชีพที่วางแผนไว้และการเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพมีความสำคัญอย่างมากต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งหากมีการเตรียมการที่ดีย่อมส่งผลให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ ซึ่งการเตรียมตัวเองเข้าสู่งานอาชีพ มีวิธีการดังนี้

๑. การเตรียมตัวด้านความรู้ทางวิชาการ จะเป็นความรู้ที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกห้องเรียนเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับหลักการหรือทฤษฎีที่สอดคล้องในงานอาชีพที่น่าสนใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

๒. การเตรียมตัวด้านประสบการณ์วิชาชีพ การที่จะได้รับประสบการณ์โดยตรงจะต้องทำกิจกรรมนอกหลักสูตรการเรียนโดยใช้ความรู้ที่เรียนมาต่อยอดความคิดเพื่อเพิ่มความชำนาญในวิชาชีพนั้น เช่น การศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ การเข้ารับการฝึกประสบการณ์จากองค์กรหรือสถาบันที่น่าเชื่อถือ การส่งผลงานเข้าประกวด การเข้าร่วมการแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ

๓. การเตรียมตัวด้านบุคลิกภาพ เป็นลักษณะโดยรวมของแต่ละบุคคล ทั้งลักษณะภายนอกและลักษณะภายใน ที่จะทำให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน บุคลิกภาพเกิดจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เราจึงควรมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีทั้งบุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ การแต่งกาย กิริยามารยาท ฯลฯ และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความคิด ความรู้ สติปัญญา อารมณ์ อุปนิสัย ทัศนคติ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความพร้อมและเหมาะสมแก่อาชีพที่สนใจ

๔. การเตรียมตัวด้านความสามารถพิเศษ เป็นการแสวงหาความรู้และทักษะความสามารถให้ตนเอง เพื่อให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าคนอื่น เช่น ความสามารถในทางเทคโนโลยี ความสามารถในการใช้ภาษา ความสามารถใช้เครื่องยนต์ หรือเครื่องมือที่จำเป็นต่ออาชีพนั้น ๆ